

บริษัท การาวากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานและงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่อง มีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เรื่องนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ซึ่งรายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีมีสาระสำคัญ และส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหลายประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิม กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ และกลุ่มลูกค้าปลีกที่ขายผ่านหน่วยรถ ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้และการบันทึกรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทดสอบข้อมูลที่กลุ่มบริษัทนำมาใช้ในการคำนวณและบันทึกประมาณการส่วนลดค้างจ่ายที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้กับลูกค้า ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การด้อยค่าของค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.6 เกี่ยวกับค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่งข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการแสดงมูลค่าค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถั่วเฉลี่ยของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจะ

ได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

วิชาดี โลกศกระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท การาวากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	146,767,481	745,060,243	15,329,903	428,753,984
เงินลงทุนชั่วคราว	8	7,129,949	604,282,308	7,129,949	604,282,308
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	959,860,677	561,575,798	59,160,222	43,378,607
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	3,769,385,643	3,268,000,000
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6, 30	-	-	599,998,000	726,996,730
สินค้าคงเหลือ	10	656,266,459	433,504,355	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	389,173,787	110,482,301	67,180	2,877
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,159,198,353	2,454,905,005	4,451,070,897	5,071,414,506
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	3,300,418,618	1,959,012,611
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	103,163,135	103,847,726	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	9,608,939,899	6,626,890,871	-	-
ค่าความนิยม	12	535,466,517	536,064,842	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	67,006,871	15,151,465	3,640,000	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	31,360,592	33,696,130	5,563,288	4,305,686
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	26,172,146	26,172,146
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		14,783,399	7,935,009	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		10,360,720,413	7,323,586,043	3,335,794,052	1,989,490,443
รวมสินทรัพย์		12,519,918,766	9,778,491,048	7,786,864,949	7,060,904,949

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การาวากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	845,000,000	750,000,000	735,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 17	1,897,197,205	1,365,039,568	53,134,520
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	300,000,000	-	300,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	18	57,128,088	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		94,722,177	183,067,160	8,487,746
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19	12,532,461	27,033,700	168,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,206,579,931	2,325,140,428	1,096,790,266
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	2,190,400,000	250,000,000	700,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	102,197,343	89,751,688	54,025,612
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25	151,508	-	-
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า	6	15,284,935	14,056,105	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,308,033,786	353,807,793	754,025,612
รวมหนี้สิน		5,514,613,717	2,678,948,221	1,850,815,878

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,962,980,492	3,962,980,492	3,962,980,492	3,962,980,492
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน	323,215,788	323,215,788	-	-
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	108,959,056	108,959,056	108,959,056	108,959,056
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	22	100,000,000	100,000,000	100,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,674,589,236	1,377,500,411	764,109,523	763,959,533
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(55,960,183)	383,586	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	7,113,784,389	6,873,039,333	5,936,049,071	5,935,899,081
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(108,479,340)	226,503,494	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,005,305,049	7,099,542,827	5,936,049,071	5,935,899,081
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,519,918,766	9,778,491,048	7,786,864,949	7,060,904,949
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากการขาย	12,904,241,965	9,943,350,781	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	6, 12	-	851,997,160	1,136,994,530
รายได้อื่น	23.1	163,530,977	146,748,039	389,420,497
รวมรายได้		13,067,772,942	10,090,098,820	1,241,417,657
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย		8,839,651,329	6,388,247,905	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย		2,378,535,316	1,462,115,434	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		740,669,700	510,790,665	213,406,514
ค่าใช้จ่ายอื่น	23.2	-	42,177,371	1,617,816
รวมค่าใช้จ่าย		11,958,856,345	8,403,331,375	215,024,330
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,108,916,597	1,686,767,445	1,026,393,327
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(47,701,522)	(3,678,598)	(50,625,821)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,061,215,075	1,683,088,847	975,767,506
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(260,556,512)	(278,212,728)	(24,738,549)
กำไรสำหรับปี		800,658,563	1,404,876,119	951,028,957
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,245,811,776	1,489,755,815	951,028,957
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย		(445,153,213)	(84,879,696)	
		800,658,563	1,404,876,119	1,170,980,641
กำไรต่อหุ้น	27			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1.25	1.49	0.95
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การาวากู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับปี	800,658,563	1,404,876,119	951,028,957	1,170,980,641
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(55,477,390)	(13,869,979)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(55,477,390)	(13,869,979)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	21 1,596,311	(13,060,376)	(1,098,709)	(2,723,301)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	25 (319,262)	2,612,075	219,742	544,660
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	1,277,049	(10,448,301)	(878,967)	(2,178,641)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(54,200,341)	(24,318,280)	(878,967)	(2,178,641)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	746,458,222	1,380,557,839	950,149,990	1,168,802,000
การแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,190,745,056	1,479,691,100	950,149,990	1,168,802,000
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	(444,286,834)	(99,133,261)		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	746,458,222	1,380,557,839		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การาวากู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	1,061,215,075	1,683,088,847	975,767,506	1,179,912,711
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(851,997,160)	(1,136,994,530)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	263,209,833	226,286,301	-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	1,384,682	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(2,810,616)	(582,061)	(2,810,616)	(582,061)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว				
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(37,025)	(3,703,269)	(37,025)	(3,703,269)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2,984,669	2,720,286	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(2,412,439)	(15,759,035)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,524,966	12,261,967	5,226,325	5,104,446
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขาย				
เงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง	(46,578,002)	15,129,036	3,972,156	341,697
ดอกเบี้ยรับ	(3,436,132)	(27,562,317)	(143,387,226)	(75,593,877)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	41,353,943	392,877	50,459,692	654,110
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,330,398,954	1,892,272,632	37,193,652	(30,860,773)
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ถูกหนี้การค้าและถูกหนี้อื่น	(400,732,722)	(125,573,732)	(3,677,379)	1,688,478
สินค้าคงเหลือ	(225,746,773)	(150,610,793)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(278,182,760)	(75,807,338)	(64,303)	(2,838)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,848,390)	(4,016,609)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	263,661,488	222,434,271	(24,007,450)	29,842,130
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,510,600)	(41,008,826)	168,000	(16,157,461)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,228,830	2,872,127	-	-
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน	(1,483,000)	(1,132,000)	-	-
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	667,785,027	1,719,429,732	9,612,520	(15,490,464)
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	3,586,155	34,141,221	131,297,907	46,803,241
จ่ายดอกเบี้ย	(38,179,775)	(88,798)	(49,659,840)	(88,798)
จ่ายภาษีเงินได้	(347,200,430)	(199,331,975)	(18,744,833)	(10,270,934)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	285,990,977	1,554,150,180	72,505,754	20,953,045

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การาวากู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(1,207,000,000)	(585,000,000)	(1,207,000,000)	(585,000,000)
เงินสหรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	1,807,000,000	458,366,496	1,807,000,000	458,366,496
เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(4,424,339,413)	(3,561,000,000)
เงินสหรับคืนจากเงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3,918,625,000	2,918,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(1,341,406,007)	(989,410,490)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	978,995,890	832,994,840
เงินสหรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3,854,530	17,499,716	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	(104,000)	(27,965)	-	-
เงินสจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(2,978,598,855)	(2,142,387,872)	-	-
เงินสจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(55,971,837)	(3,939,226)	(2,805,400)	-
เงินสรับจากเงินมัดจำรับสำหรับการเช่า	-	-	-	-
เงินสสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,430,820,162)	(2,255,488,851)	(270,929,930)	(926,049,154)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	95,000,000	750,000,000	(15,000,000)	750,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	56,467,374	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	2,240,400,000	250,000,000	750,000,000	250,000,000
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการร่วมทุน	109,304,000	10,997,715	-	-
จ่ายเงินปันผล	(949,999,905)	(939,916,680)	(949,999,905)	(939,916,680)
เงินสสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	1,551,171,469	71,081,035	(214,999,905)	60,083,320
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศลดลง	(5,070,055)	(2,166,061)	-	-
เงินสและรายการเทียบเท่าเงินสลดลงสุทธิ	(598,727,771)	(632,423,697)	(413,424,081)	(845,012,789)
เงินสและรายการเทียบเท่าเงินสต้นปี	745,060,243	1,377,483,940	428,753,984	1,273,766,773
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ	435,009	-	-	-
เงินสและรายการเทียบเท่าเงินสปลายปี	146,767,481	745,060,243	15,329,903	428,753,984
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินส				
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
เพิ่มขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัทย่อย	-	325,636,755	-	-
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	261,771,127	35,130,996	-	-
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	1,044,200	-	834,600	-
เจ้าหน้าที่เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น	337,500	-	-	-
เงินปันผลค้างจ่าย	-	83,320	-	83,320
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - สุทธิ	3,247,774	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การาวากู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม										
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน จากการรวม กิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	ส่วนเกินทุนจากการ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทย่อย	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทย่อย	
					จัดสรรแล้ว - สำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	รวม	รวม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	1,000,000,000	3,962,980,492	323,215,788	108,959,056	94,000,000	844,192,897	-	6,333,348,233	-	6,333,348,233
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,489,755,815	-	1,489,755,815	(84,879,696)	1,404,876,119
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(10,448,301)	383,586	(10,064,715)	(14,253,565)	(24,318,280)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,479,307,514	383,586	1,479,691,100	(99,133,261)	1,380,557,839
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	-	6,000,000	(6,000,000)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	-	-	(940,000,000)	-	(940,000,000)	-	(940,000,000)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัทย่อย	12.4.3	-	-	-	-	-	-	-	325,636,755	325,636,755
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	1,000,000,000	3,962,980,492	323,215,788	108,959,056	100,000,000	1,377,500,411	383,586	6,873,039,333	226,503,494	7,099,542,827
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,000,000,000	3,962,980,492	323,215,788	108,959,056	100,000,000	1,377,500,411	383,586	6,873,039,333	226,503,494	7,099,542,827
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,245,811,776	-	1,245,811,776	(445,153,213)	800,658,563
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,277,049	(56,343,769)	(55,066,720)	866,379	(54,200,341)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,247,088,825	(56,343,769)	1,190,745,056	(444,286,834)	746,458,222
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	-	-	(950,000,000)	-	(950,000,000)	-	(950,000,000)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการร่วมทุน	12.5.3	-	-	-	-	-	-	-	109,304,000	109,304,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,000,000,000	3,962,980,492	323,215,788	108,959,056	100,000,000	1,674,589,236	(55,960,183)	7,113,784,389	(108,479,340)	7,005,305,049

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทย่อย	กำไรสะสม		รวม
				จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	1,000,000,000	3,962,980,492	108,959,056	94,000,000	541,157,533	5,707,097,081
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	1,170,980,641	1,170,980,641
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(2,178,641)	(2,178,641)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	1,168,802,000	1,168,802,000
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	6,000,000	(6,000,000)	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(940,000,000)	(940,000,000)
9 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,000,000,000	3,962,980,492	108,959,056	100,000,000	763,959,533	5,935,899,081
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,000,000,000	3,962,980,492	108,959,056	100,000,000	763,959,533	5,935,899,081
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	951,028,957	951,028,957
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(878,967)	(878,967)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	950,149,990	950,149,990
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(950,000,000)	(950,000,000)
30 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,000,000,000	3,962,980,492	108,959,056	100,000,000	764,109,523	5,936,049,071

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การาวากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท การาวากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทย่อย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7- 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท การาวากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		
			2560	2559	
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>					
บริษัท การาวาตะวันออก จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	ไทย	100	100	
บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้ว	ไทย	100	100	
บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด	บริหารจัดการการจัดจำหน่าย	ไทย	100	100	
บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชียแปซิฟิกแกลน จำกัด”)	ผลิตและจำหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม	ไทย	74	-	
บริษัท การาวาโฮลดี้ง (ฮ่องกง) จำกัด	การลงทุน	ฮ่องกง	100	100	
บริษัท การาวาเทรดดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด	ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ฮ่องกง	100	100	

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2560	2559
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย				
บริษัท การาวาเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด	การลงทุน	ลักเซม เบิร์ก	51	51
บริษัท อินเตอร์การาวา ลิมิเต็ด	ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	อังกฤษ	51	51
บริษัท การาวาเวนเจอร์ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด	การลงทุน	ฮ่องกง	90	-

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- ซ) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม (ถือหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งต่ำกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้ในของส่วนผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย”

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการจัดการ

บริษัทฯรับรู้รายได้ค่าบริการจัดการตามแต่ละงวดที่ได้ให้บริการตามระยะเวลาของสัญญา

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดที่ได้ให้บริการตามระยะเวลาของสัญญาให้เช่าและบริการ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบไปด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและ โสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าคำนวณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 50 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่คำนวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้น ออกจากบัญชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์</u>
เครื่องหมายการค้า	10 ปี
สิทธิบัตร	10 ปี
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ่งได้แก่ ความรู้และทักษะในการผลิตสินค้า แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนา

4.10 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทฯ (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทย่อยบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำมาขาย

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำมาขาย ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้านำมาขายนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตาม โครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาวะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
เงินปันผลรับ	-	-	852	1,137	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	242	180	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	142	49	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและบริการจ่าย	-	-	3	3	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	-	-	1	-	ราคาตลาด
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ซื้อสินค้า	527	115	-	-	ราคาตลาด
ขายสินค้า	79	74	-	-	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	15	15	-	-	ราคาตามสัญญา/ ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	4	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าบริการ	7	5	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่ารับ	5	4	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	2	2	-	-	ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
(หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	58,005	43,011
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกัน)	17,213	13,748	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,213	13,748	58,005	43,011
<u>เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	599,998	726,997
รวมเงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	599,998	726,997
<u>ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	26,172	26,172
รวมลูกหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	26,172	26,172
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกัน)	-	34	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	34	-	-
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
(หมายเหตุ 17)				
บริษัทย่อย	-	-	-	10,990
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น กรรมกรและบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันร่วมกัน)	17,400	14,450	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,400	14,450	-	10,990
<u>เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกัน)	2,757	1,528	-	-
รวมเงินมัดจำรับสำหรับการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,757	1,528	-	-

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ยอดคงเหลือ ณ วันที่		กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
		31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	31 ธันวาคม 2560	
บริษัท คลาราวาตะวันออก จำกัด	บริษัทย่อย	3,218,000	3,773,000	(3,556,000)	-	3,435,000
บริษัท เอเชียแปซิฟิกทอกลาส จำกัด	บริษัทย่อย	50,000	276,000	(147,000)	-	179,000
บริษัท อินเตอร์คาร์บาว ลิมิเต็ด	บริษัทย่อย	-	327,570	(215,625)	(3,145)	108,800
บริษัท คลาราวาเทรดดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด	บริษัทย่อย	-	47,769	-	(1,183)	46,586
รวม		3,268,000	4,424,339	(3,918,625)	(4,328)	3,769,386

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี (2559: 2.1 - 3.5 ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	143	136	143	136
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4	5	4	5
รวม	147	141	147	141

ภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระค้ำประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อยสองแห่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.5.1 และมีภาระค้ำประกันเงินให้กู้ยืมระยะยาวให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.5.2

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	200	200	10	10
เงินฝากธนาคาร	146,567	744,860	15,320	428,744
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	146,767	745,060	15,330	428,754

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ถึง 0.38 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 0.01 ถึง 1.40 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8.2)	7,130	604,282
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	7,130	604,282

8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
กองทุนเปิดในตราสารหนี้ระยะสั้นของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	7,093	7,130
บวก: กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	37	
รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	7,130	

รายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	604,282	214,812
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ เพื่อค่าเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน	1,207,000	585,000
จำหน่ายระหว่างปี		
เงินสดรับจากการจำหน่าย	(1,807,000)	(199,815)
กำไรจากการจำหน่าย	2,811	582
รวม	(1,804,189)	(199,233)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	37	3,703
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	7,130	604,282

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,475	13,595	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,475	13,595	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	615,512	411,187	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	99,845	10,216	-	-
3 - 6 เดือน	28,958	65	-	-
มากกว่า 12 เดือน	-	310	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	744,315	421,778	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,394)	(310)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	742,921	421,468	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	755,396	435,063	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,526	10	2,776	25
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	7,398	9,450	-	-
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	212	143	55,229	42,986
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	128	2,808	1	140
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	178,449	68,256	1,154	228
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	31,835	-	-
เงินทรองจ่าย	1,308	11,938	-	-
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน	12,079	-	-	-
อื่นๆ	365	2,073	-	-
รวมลูกหนี้อื่น	204,465	126,513	59,160	43,379
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	959,861	561,576	59,160	43,379

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้		สินค้านคงเหลือ - สุทธิ	
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
2560	2559	2560	2559	2560	2559	
สินค้าสำเร็จรูป	350,976	242,352	(1,290)	(1,098)	349,686	241,254
งานระหว่างทำ	3,675	1,556	-	-	3,675	1,556
วัตถุดิบ	218,034	107,737	-	-	218,034	107,737
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	50,918	54,401	(8)	(8)	50,910	54,393
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	33,961	28,564	-	-	33,961	28,564
รวม	657,564	434,610	(1,298)	(1,106)	656,266	433,504

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้านคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 3.0 ล้านบาท (2559: 2.7 ล้านบาท) และมีกรกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้านคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 2.8 ล้านบาท (2559: 2.1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	354,322	92,513	-	-
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	22,323	5,413	67	3
วัสดุส่งเสริมการตลาด	9,141	10,050	-	-
อื่น ๆ	3,388	2,506	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	389,174	110,482	67	3

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ ในระหว่างปี	
		2560 (พันบาท)	2559 (พันบาท)	2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)	2560 (พันบาท)	2559 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	2559 (พันบาท)
บริษัทย่อยในประเทศ									
บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	300,000	300,000	100	100	408,958	408,958	851,997	884,997
บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้ว	1,299,998	1,099,995	100	100	1,299,998	1,099,993	-	162,000
บริษัท ตะวันแดง ดิซีเอ็ม จำกัด	บริหารจัดการการจัดจำหน่าย	100,000	100,000	100	100	99,998	99,998	-	89,998
บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท เอเชีย แปซิฟิกแคน จำกัด")	ผลิตและจำหน่ายกระป๋องอูมิเนียม	420,400	-	74	-	311,096	-	-	-
บริษัทย่อยในต่างประเทศ									
บริษัท คาราบาวโฮลดีนส์ (ฮ่องกง) จำกัด	การลงทุน	34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	100	100	1,178,611	348,306	-	-
บริษัท คาราบาวเทรดดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด	ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	100	100	1,758	1,758	-	-
รวม						3,300,419	1,959,013	851,997	1,136,995

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
	ส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุม	ที่ไม่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		ในบริษัทย่อยในระหว่างปี	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท การบาวเวินเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด และบริษัทย่อย (บริษัทย่อยของบริษัท การบาวโฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด)	49	49	(216.8)	226.5	(444.1)	(84.9)
บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด (บริษัทย่อย)	26	-	108.3	-	(1.1)	-

12.3 ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท การบาวเวินเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด และบริษัทย่อย		บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	257.3	77.6	85.8	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	553.0	540.1	808.0	-
หนี้สินหมุนเวียน	1,247.6	142.3	66.6	-

สรุปรายการกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท การบาวเวินเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด และบริษัทย่อย		บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
ขาดทุน	(906.4)	(173.2)	(4.0)	-

12.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่เดิม

12.4.1 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท คาราบาว โฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด (CHHK) ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็น 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยดังกล่าว ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็น 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 26 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยดังกล่าว ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็น 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 34 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยดังกล่าว ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

12.4.2 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท คาราบาวเทรดดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นแก่บริษัทย่อย องค์กรก็ตาม ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว

12.4.3 CHHK เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท อินเตอร์คาร์บาวไพรวาท ลิมิเต็ด (ICSG) ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศลักเซมเบิร์ก ชื่อ บริษัท คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด (CVHLUX) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 16.9 ล้านยูโร แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร โดย CHHK จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวนเงินประมาณ 8.6 ล้านยูโร และ ICSG จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวประมาณ 8.3 ล้านยูโร โดยการโอนหุ้นทั้งหมดของบริษัท อินเตอร์คาร์บาว ลิมิเต็ด (ICUK) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษที่ถือหุ้น โดย ICSG ในสัดส่วนร้อยละ 100 CVHLUX ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

การร่วมทุนดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน CVHLUX ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน CHHK

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 CVHLUX ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จำนวน 7.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง และได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเต็มจำนวน และในวันเดียวกัน ICUK ได้จัดระเบียบแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการของ CVHLUX ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมการวางแผนและกำหนดนโยบายใน ICUK ผ่านคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้นจึงจัดประเภทเงินลงทุนใน ICUK เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่ที่มีอำนาจในการควบคุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท อินเตอร์คาร์บาเว ลิมิเต็ด มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	336,200
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	17,371
สินค้าคงเหลือ	36,640
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,864
อุปกรณ์	1,982
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(305,009)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,969)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ	103,079
ต้นทุนการร่วมทุนของบริษัทย่อย	(642,428)
ค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อกิจการ	539,349
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(3,284)
ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	536,065

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	536,065
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(598)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	535,467

12.4.4 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้เรียกชำระค่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 200 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนมีผลให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 1,100 ล้านบาท เป็น 1,300 ล้านบาท

12.4.5 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท การาบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด (CVHLUX) (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่เกิน 40.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 45.4 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท อินเตอร์การาบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) โดยดำเนินการดังนี้

- 1) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 19.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร อย่างไรก็ตาม บริษัท อินเตอร์การาบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) ในฐานะผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งของ CVHLUX แสดงความประสงค์ขอสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน CVHLUX ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองครั้งนี้ทั้งจำนวน
- 2) แปลงหนี้สินจากเงินกู้ยืมจาก บริษัท การาบาว โฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด (CHHK) และ บริษัท อินเตอร์การาบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) เป็นทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 20.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 23.4 ล้านยูโร

บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.3

12.4.6 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท การาบาว โฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด (CHHK) (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่เกิน 19.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อนำเงินไปชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ CVHLUX ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12.4.5

บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.2

12.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่

12.5.1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ CHHK ดำเนินการร่วมกับ ICSG ในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศฮ่องกง ชื่อ บริษัท การาบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด (CVHHK) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลำดับ เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวนประมาณไม่เกิน 19.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19.7 ล้านหุ้น CVHHK ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 การร่วมทุนดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน CVHHK ในสัดส่วนร้อยละ 90 โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน CHHK

12.5.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ CVHHK เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติจีน (“DAI Group”) และดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในหลายประเทศ (“กลุ่มบริษัทร่วมทุนฯ”) เพื่อประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำปรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยมูลค่าเงินลงทุนระยะแรกประมาณไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (โครงการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศ Greater China) ทั้งนี้ CVHHK จะเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทร่วมทุนฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันสัดส่วนร้อยละ 45 - 49 ในขณะที่ DAI Group และกลุ่มผู้บริหารชาวจีนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันแล้วในสัดส่วนร้อยละ 46 - 51 และไม่เกินร้อยละ 5 ตามลำดับ

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติยกเลิกโครงการร่วมทุนนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการที่สำคัญดังนี้

- 1) CHHK ยกเลิกแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ
- 2) CVHHK ยกเลิกการเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจ DAI Group และเป็นเหตุให้ CVHHK หยุดขั้นตอนการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นและมีสถานะเป็นบริษัทที่ไม่ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้บริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) เข้าทำสัญญากับกลุ่มบริษัทร่วมทุนใหม่ (ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติจีน) ในการให้สิทธิจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำปรุงกำลังแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในประเทศฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีน และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
- 2) อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับกลุ่มบริษัทร่วมทุนใหม่ ในการได้สิทธิซื้อหุ้นที่กลุ่มผู้ร่วมลงทุนใหม่จะเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในโครงการ HOLDING SPV (Right to Purchase Agreement) ที่มีมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ชำนาญการอิสระ และเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นภายใต้สัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการเข้าทำสัญญาดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 CVHHK ได้ยื่นขอจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายของประเทศฮ่องกง

12.5.3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด (บริษัทย่อยแห่งใหม่) ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่งในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ตามลำดับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 700 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชำระค่าหุ้นหุ้นละ 60 บาท บริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผลจากการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้บริษัทย่อยมีทุนออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 420 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว และหุ้นสามัญ 6,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระแล้วมูลค่าหุ้นละ 60 บาท) บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจากเดิม “บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด” เป็น “บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟกเจอร์ จำกัด” โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

12.5.4 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว

12.6 ค่าความนิยม

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ภายใต้หลักความระมัดระวัง สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

อัตราการเติบโตระยะยาว	3.0
อัตราคิดลด	17.5

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
	อาคาร สำนักงานให้เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:	
ราคาทุน	122,876
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(19,713)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>103,163</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:	
ราคาทุน	118,985
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(15,137)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>103,848</u>

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	103,848	107,793
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน	104	28
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,248	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(4,037)	(3,973)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	<u>103,163</u>	<u>103,848</u>

บริษัทย่อยประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับอาคารสำนักงานให้เช่าของบริษัทย่อย โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมมีจำนวนประมาณ 186.2 ล้านบาท (2559: 181.7 ล้านบาท) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลภายในบริษัทย่อย

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตักแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	2,650,095	826,216	1,745,793	62,445	195,820	3,113	5,483,482
เพิ่มขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัทย่อย	-	-	-	418	1,684	-	2,102
ซื้อเพิ่ม	212,687	3,066	27,654	25,862	24,675	1,883,314	2,177,258
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	261	261
จำหน่าย	-	-	(12,187)	(1,936)	(38,114)	-	(52,237)
โอน	-	7,548	7,871	432	-	(15,851)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	(2)	(10)	-	(12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,862,782	836,830	1,769,131	87,219	184,055	1,870,837	7,610,854
ซื้อเพิ่ม	13,013	27,031	44,736	33,883	25,361	3,068,830	3,212,854
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	27,854	27,854
จำหน่าย	-	-	(3,046)	(1,921)	(8,677)	-	(13,644)
โอน	3,895	1,102,551	1,755,616	8,138	4,533	(2,874,733)	-
โอนไปก่อสร้างสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(3,787)	-	-	-	-	(3,787)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	59	(2)	-	57
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	2,879,690	1,962,625	3,566,437	127,378	205,270	2,092,788	10,834,188

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	3,881	159,715	493,012	26,445	133,419	-	816,472
เพิ่มขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัทย่อย	-	-	-	85	35	-	120
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,658	45,808	130,513	14,193	24,696	-	217,868
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(11,156)	(1,212)	(38,128)	-	(50,496)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	(1)	-	-	(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	6,539	205,523	612,369	39,510	120,022	-	983,963
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,765	58,155	146,830	19,489	26,776	-	254,015
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(2,828)	(1,314)	(8,060)	-	(12,202)
โอนไปก่อสร้างทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	-	(539)	-	-	-	-	(539)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	9	2	-	11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	9,304	263,139	756,371	57,694	138,740	-	1,225,248
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,856,243	631,307	1,156,762	47,709	64,033	1,870,837	6,626,891
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	2,870,386	1,699,486	2,810,066	69,684	66,530	2,092,788	9,608,940
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2559 (จำนวน 177.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							217,868
2560 (จำนวน 206.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							254,015

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 427.4 ล้านบาท (2559: 365.0 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยสามแห่ง (2559: บริษัทย่อยหนึ่งแห่ง) ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จำนวน 27.9 ล้านบาท (2559: 0.3 ล้านบาท) ต้นทุนการกู้ยืมนี้เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักร

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	เครื่องหมาย		คอมพิวเตอร์		ความรู้และทักษะใน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	การค้า	สิทธิบัตร	ซอฟต์แวร์	การผลิตสินค้า	ระหว่างพัฒนา	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:						
ราคาทุน	10,000	10,000	24,291	49,986	3,640	97,917
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(7,000)	(10,000)	(13,910)	-	-	(30,910)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	3,000	-	10,381	49,986	3,640	67,007
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:						
ราคาทุน	10,000	10,000	20,901	-	-	40,901
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(6,000)	(10,000)	(9,750)	-	-	(25,750)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	4,000	-	11,151	-	-	15,151

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:		
ราคาทุน		3,640
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม		-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ		3,640

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	15,151	15,655	-	-
ข้อเพิ่มระหว่างปี	57,016	3,939	3,640	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(5,158)	(4,445)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2)	2	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	67,007	15,151	3,640	-

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	845,000	750,000	735,000	750,000
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	845,000	750,000	735,000	750,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยในอัตรากที่อ้างอิงจากอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์และไม่มีภาระค้ำประกันและไม่มีเงื่อนไขทางการเงินที่ต้องปฏิบัติตาม

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,762	12,545	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	987,902	751,335	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	638	1,905	-	10,990
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	457,896	215,362	20,381	21,052
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	261,445	295,835	32,754	43,807
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย	127,627	-	-	-
รายได้รับล่วงหน้า	44,927	88,058	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,897,197	1,365,040	53,135	75,849

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะสั้นนี้เป็นเงินกู้ยืมจากบริษัท อินเทอร์เน็ตการพาณิชย์ จำกัด (ICSG) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมนี้มีจำนวน 57.1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรารายที่ และครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตรา				
ต่างประเทศ	-	15,470	-	-
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	478	362	168	-
อื่น ๆ	12,054	11,202	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,532	27,034	168	-

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะยาว	2,490,400	250,000	1,000,000	250,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(300,000)	-	(300,000)	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,190,400	250,000	700,000	250,000

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ดังกล่าวมาใช้แล้วเต็มจำนวนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย MLR หักส่วนเพิ่มเงินกู้ยืมที่มีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีกำหนดชำระคืนทั้งสิ้น 10 งวด ทุก ๆ สามเดือน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่มีเงื่อนไขทางการเงินที่ต้องปฏิบัติตาม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้เบิกเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นจำนวน 1,078 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย MLR หักส่วนเพิ่ม เงินกู้ยืมที่มีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 โดยมีกำหนดชำระคืนทั้งสิ้น 12 งวด ทุก ๆ สามเดือน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัทฯ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 31.5.2) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดในสัญญาดังกล่าว เช่น ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงิน 1,455 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวเบิกเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นจำนวน 412 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยที่ 2 ปีแรก และอัตราอ้างอิง MLR หักส่วนเพิ่มในปีต่อ ๆ ไป เงินกู้ยืมนี้กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีกำหนดชำระคืนทุก ๆ หนึ่งเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดในสัญญาดังกล่าว เช่น ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

21. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	89,752	65,561	47,701	39,873
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	13,284	10,265	4,295	4,119
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,241	1,997	931	985
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน(กำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	2,872	6,739	484	1,184
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(6,330)	766	(1,824)	(806)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	1,861	5,556	2,439	2,346
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,483)	(1,132)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	<u>102,197</u>	<u>89,752</u>	<u>54,026</u>	<u>47,701</u>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนขาย	5,287	3,779	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	10,238	8,483	5,226	5,104
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	<u>15,525</u>	<u>12,262</u>	<u>5,226</u>	<u>5,104</u>

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 52 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 36 ล้านบาท) (2559: จำนวน 1 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 5 - 24 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ปี) (2559: 5 - 25 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560 (ร้อยละต่อปี)	2559 (ร้อยละต่อปี)	2560 (ร้อยละต่อปี)	2559 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.9 - 3.3	1.8 - 2.7	1.9	1.8
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.8 - 9.3	5.3 - 9.8	8.3	9.8
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0 - 75	0 - 55	8	0 - 44

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(2.9)	3.4	(0.6)	0.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.2	(2.8)	0.6	(0.6)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3.1)	3.3	(0.5)	0.5

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(2.9)	3.1	(0.6)	0.7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.9	(2.7)	0.6	(0.6)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3.0)	3.2	(0.6)	0.6

22. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. รายได้อื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น

23.1 รายได้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	242,400	180,000
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	65,805	58,679	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	39,131	-	-	-
รายได้จากการขายเศษวัสดุสิ้นเปลือง	14,787	13,465	-	-
รายได้จากการขายและแลกเปลี่ยนของรางวัล	9,700	4,647	-	-
ดอกเบี้ยรับ	3,436	27,562	143,387	75,594
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,412	15,759	-	-
อื่นๆ	28,260	26,636	3,633	4,330
รวมรายได้อื่น	<u>163,531</u>	<u>146,748</u>	<u>389,420</u>	<u>259,924</u>

23.2 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	21,576	1,618	2,029
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	20,601	-	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>-</u>	<u>42,177</u>	<u>1,618</u>	<u>2,029</u>

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อใช้ไป	7,863,580	5,629,636	-	-
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,250,816	1,025,353	184,252	190,607
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	1,102,023	462,988	-	-
ค่าเดินทาง	297,740	230,484	189	2,661
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	263,210	226,286	-	-
ค่าขนส่งสินค้า	271,934	214,622	-	-
ค่าบริการสาธารณูปโภค	155,127	124,200	6	40
ค่าโฆษณา	181,818	100,001	-	-
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	270,580	187,333	-	-
ค่าซ่อมบำรุง	108,290	78,687	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	21,576	1,618	2,029
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	20,601	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(108,624)	(128,274)	-	-

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	258,390	283,874	25,777	9,953
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	2,167	(5,661)	(1,038)	(1,021)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	260,557	278,213	24,739	8,932

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับผลกำไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	319	(2,612)	(220)	(545)

รายการกระทบขอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,061,215	1,683,089	975,768	1,179,913
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	16.5%, 19%, 20%, 29.2%	16.5%, 20%, 29.2%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี	219,261	335,438	195,154	235,983
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)	(75,269)	(92,292)	-	-
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(13,652)	-	(170,399)	(227,399)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	4,599	3,060	20	360
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(48,097)	(3,842)	(36)	(12)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกเป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	173,715	35,849	-	-
รวม	41,296	(57,225)	(170,415)	(227,051)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แสดงอยู่ในงบกำไร ขาดทุน	260,557	278,213	24,739	8,932

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของปี 2560 และปี 2559 จำนวน 173.7 ล้านบาท และ 35.8 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความชัดเจนในการทำกำไรในระยะสั้นเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย	13,209	17,395	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,205	12,716	5,570	4,306
ขาดทุนทางภาษี	1,315	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,000	-	-	-
ผลกระทบของอัตราค่าเสื่อมราคา	379	498	-	-
ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	260	221	-	-
หนี้สินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	3,094	-	-
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	62	-	-
รวม	31,368	33,986	5,570	4,306
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ผลกระทบของอัตราค่าเสื่อมราคา	152	-	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน ชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	7	-	7	-
ประมาณการส่วนลดรับ	-	290	-	-
รวม	159	290	7	-
รวมสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้ การตัดบัญชี - สุทธิ	31,209	33,696	5,563	4,306

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีข้างต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	31,361	33,696	5,563	4,306
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(152)	-	-	-
รวมสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้ การตัดบัญชี - สุทธิ	31,209	33,696	5,563	4,306

26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย

รายละเอียด	สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	2326(4)/2556	59-1062-0-00-1-0
2. วันที่ในบัตรส่งเสริม	24 กันยายน 2556	18 สิงหาคม 2559
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตขวดแก้ว	ผลิตขวดแก้ว
4. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ		
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	6 ปี (สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม 2563)	3 ปี (สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม 2563) (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)
4.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	6 ปี (สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม 2563)	3 ปี (สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม 2563)
4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	-
4.4 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	-	ได้รับ

รายได้ของบริษัทย่อยจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	รายได้จากการขาย	1,149,520	1,129,532	299,613	305,845	1,449,133

(หน่วย: พันบาท)

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของ				
บริษัทฯ (พันบาท)	1,245,812	1,489,756	951,029	1,170,981
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.25	1.49	0.95	1.17

(หน่วย: พันบาท)

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) ส่วนงานผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
- (2) ส่วนงานผลิตและจำหน่าย ขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้ว
- (3) บริหารจัดการการจัดจำหน่าย

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน

ข้อมูลรายได้ กำไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560								
ส่วนงานผลิตและ จำหน่าย	บริหารจัดการการจัด จำหน่าย					รวมส่วน งานที่ รายงาน	รายการตัด บัญชีระหว่าง กัน	งบการเงิน รวม
	เขตและ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ	จากแก้ว	ใน ประเทศ	ต่าง ประเทศ	อื่นๆ			
รายได้จากภายนอก	4,848	-	7,854	202	-	12,904	-	12,904
รายได้ระหว่างส่วนงาน	5,650	1,449	-	82	-	7,181	(7,181)	-
รายได้ทั้งสิ้น	10,498	1,449	7,854	284	-	20,085	(7,181)	12,904
กำไรจากการดำเนินงาน								
ตามส่วนงาน	2,842	428	723	23	-	4,016	49	4,065
รายได้อื่น	178	4	42	-	1,334	1,558	(1,394)	164
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	153	87	21	2	1	264	(1)	263
ดอกเบี้ยจ่าย	127	-	-	27	29	183	(142)	41
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	219	5	13	-	24	261	-	261
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	7,554	3,055	1,005	363	11,992	23,969	(11,449)	12,520
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี	1,640	629	(6)	13	1,915	4,191	(1,151)	3,040

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม							
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559							
ส่วนงานผลิตและจำหน่าย	บริหารจัดการ				รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการตัด บัญชี ระหว่างกัน	งบการเงิน รวม
	เขตและ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ	จากแก้ว	จัดการการ จัดจำหน่าย	อื่นๆ			
รายได้จากภายนอก	3,350	-	6,577	16	9,943	-	9,943
รายได้ระหว่างส่วนงาน	5,590	1,435	-	-	7,025	(7,025)	-
รายได้ทั้งสิ้น	8,940	1,435	6,577	16	16,968	(7,025)	9,943
กำไรจากการดำเนินงาน							
ตามส่วนงาน	2,415	505	614	3	3,537	18	3,555
รายได้อื่น	122	2	15	1,395	1,534	(1,387)	147
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	130	82	15	-	227	(1)	226
ดอกเบี้ยจ่าย	42	6	-	1	49	(49)	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	248	5	17	8	278	-	278
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	5,601	2,290	914	7,692	16,497	(6,719)	9,778
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอตัดบัญชี	1,325	595	34	1,540	3,494	(998)	2,496

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ในประเทศ		
ประเทศไทย	7,854	6,582
ต่างประเทศ		
ประเทศกัมพูชา	2,489	2,074
ประเทศจีน	1,019	23
ประเทศเมียนมาร์	422	278
ประเทศเวียดนาม	356	173
ประเทศอัฟกานิสถาน	257	481
อื่น ๆ	507	332
รวม	12,904	9,943

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 61 (2559: ร้อยละ 66) และรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 39 (2559: ร้อยละ 34)

เนื่องจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้ว และส่วนงานบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเป็นส่วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณ มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานดำเนินงานและส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนั้นสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกิจการ (2559: ไม่มี)

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 14.9 ล้านบาท (2559: 11.5 ล้านบาท) เฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 3.9 ล้านบาท (2559: 3.4 ล้านบาท)

30. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
<u>บริษัทฯ</u>				
<u>สำหรับปี 2560</u>				
เงินปันผลจากกำไรปี 2559	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560	600	0.6	พฤษภาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560	350	0.4	กันยายน 2560
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		<u>950</u>		
<u>สำหรับปี 2559</u>				
เงินปันผลจากกำไรปี 2558	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559	540	0.5	พฤษภาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559	400	0.4	กันยายน 2559
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		<u>940</u>		

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
<u>บริษัทย่อย</u>				
<u>สำหรับปี 2560</u>				
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การาวาตะวันตก จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560	252	84.0	กันยายน 2560
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การาวาตะวันตก จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560	600 ⁽¹⁾	200.0	พฤษภาคม 2561
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		<u>852</u>		
<u>สำหรับปี 2559</u>				
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การาวาตะวันตก จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559	360	120.0	กันยายน 2559
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันตก ดีซีเอ็ม จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559	50	50.0	กันยายน 2559
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การาวาตะวันตก จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559	525 ⁽¹⁾	175.0	พฤษภาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันตก ดีซีเอ็ม จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559	40 ⁽¹⁾	40.0	พฤษภาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559	162 ⁽¹⁾	36.0	พฤษภาคม 2560
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		<u>1,137</u>		

⁽¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างรับที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 600 ล้านบาท และ 727 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ 2560 ตามลำดับ

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โรงงาน ซื่อเครื่องจักร และพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บาท	216.2	164.3	1.6	-
เหรียญสหรัฐอเมริกา	28.1	6.4	-	-
ยูโร	8.1	10.1	-	-
เยน	-	16.1	-	-
ปอนด์สเตอร์ลิง	-	0.6	-	-

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	128.0	108.8	4.4	0.9
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	178.8	228.5	6.8	-

31.3 สัญญาสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

31.3.1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ซื้อ โดยตกลงให้ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด เป็น ผู้จำหน่ายสินค้าของบริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด แต่เพียงผู้เดียว สัญญานี้มีระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดวันที่ 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปได้ทุกๆ 5 ปี ภายใต้สัญญาฉบับนี้บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผู้บริโภค

- 31.3.2 บริษัท การาวาตะวันตก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) และบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายขวดแก้วสีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแก้วสีใส ขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจำนวนและรูปแบบที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- 31.3.3 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 บริษัท การาวาตะวันตก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและภาพลักษณ์ของสินค้าโดยบริษัทฯ ย่อยดังกล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพันธ์ในอัตราปีละ 10 ล้านบาท สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพันธ์ในอัตราเดิม นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวตกลงที่จะต่ออายุสัญญาลงบับนี้ออกไปอีก 5 ปี โดยอัตราในงวดสุดท้ายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพันธ์ในอัตราปีละ 12 ล้านบาท ทั้งนี้สัญญาลงบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
- 31.3.4 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านการบริการและการจัดการกับบริษัทย่อยทั้งสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวมทั้งสิ้นเดือนละ 10 ล้านบาทต่อเดือน
- เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนจาก 10 ล้านบาทต่อเดือน เป็น 15 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนจากเดือนละ 15 ล้านบาท เป็นเดือนละ 20 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านบริการและการจัดการกับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทน 1.2 ล้านบาทต่อเดือน
- 31.3.5 บริษัท การาวาตะวันตก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาให้เข้าพื้นที่และบริการกับบริษัทฯ บริษัทย่อยอีกสองแห่งและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกสองแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัท การาวาตะวันตก จำกัด ได้รับค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการเป็นรายเดือนรวมทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาทต่อเดือน

- 31.3.6 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาลิขสิทธิ์ เพื่อให้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด สำหรับสินค้าบางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตลาดของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว
- 31.3.7 บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ซื้อ กับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จำหน่าย สินค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปได้ ทุกๆปี ภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผู้บริโภค
- 31.3.8 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) และบริษัท คาราบาวเวเนเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักแซมเบิร์ก) จำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาการแต่งตั้งผู้ จัดจำหน่ายโดยตกลงให้บริษัท คาราบาวเวเนเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักแซมเบิร์ก) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ของบริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด แต่เพียงผู้เดียวในประเทศต่างๆตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญา นี้มีระยะเวลา 9 ปี สิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2568
- 31.3.9 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้เข้าทำ สัญญาเพื่อรับสิทธิในความรู้และทักษะในการผลิตสินค้ากับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ แห่งหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชำระค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 50 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์เป็นรายไตรมาสใน อัตราที่ระบุในสัญญา
- 31.3.10 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาให้ เช่าที่ดินกับบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) สัญญานี้มีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริษัท เอเชีย แปซิฟิกกลาส จำกัด ได้รับค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 50 ล้านบาท

31.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

31.4.1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท การาวาตะวันตก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวรวมทั้งสิ้นปีละ 6 ล้านบาท

31.4.2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 บริษัท การาวาตะวันตก จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) และบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กับสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยในการแข่งขันฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ทำสัญญาเพื่อโอนสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท อินเตอร์คาร์บาว ลิมิเต็ด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) และบริษัท การาวาเวเนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งดังกล่าวได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและค่าสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเงื่อนไขพิเศษเพิ่มระยะเวลาของสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมีค่าสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งหมดจำนวน 3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง อย่างไรก็ตามสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในปีที่ 4-5 จะลดลงจากการเป็นคู่ค้าหลัก (Principal Partner) มาเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Global Sponsorship)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท การาวาตะวันตก จำกัด และบริษัทย่อยในประเทศอีก 2 แห่งมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดังกล่าวเป็นจำนวน 5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และ 12 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ตามลำดับ (2559: เฉพาะบริษัท การาวาตะวันตก จำกัด จำนวน 8 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง)

31.4.3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอร์คาร์บาว ลิมิเต็ด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กับสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยในการแข่งขันฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

31.4.4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ได้ทำสัญญาเป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลของบริษัท ฟุตบอลลีก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) เพื่อเป็นชื่อในการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อและเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2017/2018 - ฤดูกาล 2019/2020) โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

31.5 การค้ำประกัน

31.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) และบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) ในวงเงินรวมกันเป็นจำนวน 1,100 ล้านบาท (2559: 1,100 ล้านบาท)

31.5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท (2559: ไม่มี)

31.5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 43.2 ล้านบาท (2559: 25.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการยื่นภาษีสรรพสามิต (เฉพาะของบริษัท: ไม่มี (2559: 2.4 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า))

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า								
ตราสารหนี้	-	-	7.1	604.3	-	-	7.1	604.3
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	186.2	181.7	186.2	181.7
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
ตราสารอนุพันธ์								
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	-	15.5	-	-	-	15.5

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า								
ตราสารหนี้	-	-	7.1	604.3	-	-	7.1	604.3

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	117	30	147	0.01 - 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	7	7	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	960	960	-
	-	117	997	1,114	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	845	-	-	845	1.7 - 2.3
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	1,897	1,897	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	57	-	-	57	5.0
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	2,490	-	2,490	MLR หักส่วนเพิ่ม
	902	2,490	1,897	5,289	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	522	222	1	745	0.01 - 1.40
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	604	604	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	562	562	-
	<u>522</u>	<u>222</u>	<u>1,167</u>	<u>1,911</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	750	-	-	750	2.7 - 2.8
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	1,365	1,365	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	250	-	250	MLR หักส่วนเพิ่ม
	<u>750</u>	<u>250</u>	<u>1,365</u>	<u>2,365</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	13	2	15	0.1 - 0.4
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	7	7	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	59	59	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	3,769	-	-	3,769	3.5 - 5.0
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	600	600	-
	<u>3,769</u>	<u>13</u>	<u>668</u>	<u>4,450</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	735	-	-	735	1.7 - 2.3
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	53	53	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	1,000	-	1,000	MLR หักส่วนเพิ่ม
	<u>735</u>	<u>1,000</u>	<u>53</u>	<u>1,788</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	420	8	1	429	0.4 - 1.4
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	604	604	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	43	43	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	3,268	-	-	3,268	2.1 - 3.5
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	727	727	-
	<u>3,688</u>	<u>8</u>	<u>1,375</u>	<u>5,071</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	750	-	-	750	2.7 - 2.8
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	76	76	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	250	-	250	MLR หักส่วนเพิ่ม
	<u>750</u>	<u>250</u>	<u>76</u>	<u>1,076</u>	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	31 ธันวาคม 2560					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน	
	สินทรัพย์ ทางการเงิน	หนี้สิน ทาง การเงิน	สินทรัพย์ ทางการเงิน	หนี้สิน ทาง การเงิน	อัตราซื้อ	อัตราขาย
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.2	1.2	-	-	32.5146	32.8472
ยูโร	3.6	3.8	1.2	-	38.6607	39.3938
ปอนด์สเตอร์ลิง	0.2	1.4	2.5	-	43.5198	44.4531
เยน	-	4.7	-	-	0.2860	0.2936
เหรียญฮ่องกง	-	0.4	-	-	4.1421	4.2184

31 ธันวาคม 2559

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	อัตราแลกเปลี่ยน	
	ทางการเงิน	ทางการเงิน	ทางการเงิน	ทางการเงิน	อัตราซื้อ	อัตราขาย
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.1	0.2	-	0.3	35.6588	36.0025
ยูโร	0.3	0.1	-	-	37.3791	38.1362

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
ปอนด์สเตอร์ลิง	2	-	51.8010	-	23 มกราคม 2560

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินปันผลค้างรับ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
- ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)
	มูลค่ายุติธรรม
	ขาดทุน
ตราสารอนุพันธ์	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	15

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.79:1 (2559: 0.38:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.31:1 (2559: 0.19:1)

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

35.1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมสำหรับหุ้นสามัญที่ยังเรียกชำระไม่เต็มมูลค่าจำนวน 6,990,000 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เรียกชำระครั้งที่ 2 จำนวน 120.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 17.17 บาท โดยมีกำหนดให้ชำระภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
- เรียกชำระครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จำนวน 159.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 22.83 บาท โดยมีกำหนดให้ชำระภายในวันที่ 10 เมษายน 2561

บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระค่าหุ้นที่เรียกชำระเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

35.2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คาราบาว โฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด (CHHK) (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 60.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 26.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร) ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

35.3 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คาราบาว เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จำกัด (CVHLUX) (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 16.9 ล้านยูโร เป็น 62.3 ล้านยูโร (เพิ่มขึ้น 45.4 ล้านยูโรหรือ 40.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท อินเตอร์ คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) โดยดำเนินการดังนี้

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวน 22.0 ล้านยูโร หรือประมาณ 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง อย่างไรก็ตาม บริษัท อินเตอร์ คาราบาว ไพรวาท ลิมิเต็ด (ICSG) ในฐานะผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งของ CVHLUX แสดงความประสงค์ขอสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน CVHLUX ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองครั้งนี้ทั้งจำนวน โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 CHHK ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ CVHLUX จำนวน 22.0 ล้านยูโร หรือประมาณ 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเต็มจำนวน

2. แผลงหนี้สินจากเงินกู้ยืมจาก บริษัท คาราบาวโฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด (CHHK) และ บริษัท อินเตอร์คาร์บาวาไพรวาท ลิมิเต็ด (ICSG) เป็นทุน เป็นจำนวน 23.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 20.8 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ผลจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้ CHHK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CVHLUX เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 84.3 ซึ่งมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	<u>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</u>
ส่วนเกินทุนจากเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(368,686)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	368,686

- 35.4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเตอร์คาร์บาวา ลิมิเต็ด จำกัด (ICUK) (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 34.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มขึ้น 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 CVHLUX ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จำนวน 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร โดย CVHLUX ได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้วจำนวน 12.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำหรับส่วนที่เหลือจำนวน 7.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง CVHLUX จะชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 35.5 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในเดือนเมษายน 2561
2. อนุมัติให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ โลจิสติกส์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.5.4 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561